

โอวาท

ของ อุปนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย (คุณเดช บุณนาค)

เนื่องในพิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย



ท่านกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ผู้บังคับการ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนที่รักทุกคน

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 และให้โอวาทแก่นักเรียนในวันนี้.

วันไหว้ครูถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตของนักเรียน ถึงแม้วิถีการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่จะมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาความรู้อันมากมายมหาศาลได้ด้วยตนเอง แต่ครูก็ยังคงเป็นบุคคลสำคัญในฐานะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์ดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ และปัญญา นักเรียนที่มาร่วมในพิธีไหว้ครูนี้จึงได้กระทำความดีที่เป็นมงคลอย่างยิ่งต่อตนเอง นั่นคือ การบูชาคนที่ควรบูชา ในวันสำคัญนี้ผมจึงอยากฝากข้อควรคิดพิจารณาไว้ ๒ ประการ.

ประการแรก ผมขอยกถ้อยคำของท่านนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท่านกล่าวไว้ว่า “บุญแล้วที่เกิดมาเป็นคนไทย” เหตุใดท่านจึงกล่าวเช่นนั้น พวกเราทุกคนเรียนประวัติศาสตร์มาแล้ว ก็จะทราบว่า คนไทยรวมตัวกันไว้ได้ก็ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปกป้องคุ้มครอง และเป็นศูนย์รวมน้ำใจให้เกิดความเป็นปึกแผ่น แม้ระบอบการปกครองของไทยจะเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ก็ยังคงเป็นระบอบประชาธิปไตย “อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย เราจะพบว่าหลายครั้งที่ประเทศชาติเกิดวิกฤต เกิดความเดือดร้อนทุกข์ยาก พระมหากษัตริย์จะทรงมีบทบาทในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แผ่นดินกลับสู่ความสงบสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ตลอดไป” หากนักเรียนได้ติดตามข่าวจะพบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการดำเนินการในอันที่จะธำรงรักษา และต่อยอด

โครงการจำนวนมากภายใต้รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดำริในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการดูแลประชาชน และสนับสนุนให้คนไทยสร้างเสริมจิตสาธารณะ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือสังคม สำหรับนักเรียนวชิราวุธฯ นอกจากเป็นบุญที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้ว ก็ยังมีบุญขั้นที่สองคือ ได้เกิดมาเป็นนักเรียนวชิราวุธฯ ที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์สองพระองค์ ซึ่งทรงอุปถัมภ์บำรุงรักษาโรงเรียนของเรา สืบต่อจากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนๆ จนเราสามารถมีที่อยู่ ที่เรียน ที่กิน ที่เล่น ที่สะดวกสบายและทันสมัยไม่แพ้โรงเรียนชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ยิ่งกว่านั้นทุกพระองค์ยังพระราชทานพระบรมราโชวาทให้เราื่อน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในชีวิตตลอดมา จึงทรงเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ สมควรที่พวกเราจะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตอบแทนพระคุณทุกโอกาสที่เราจะสามารถกระทำได้.

ประการที่สอง ผมขอให้หลักคิด ๔ ประการ ในการเพิ่มทุนสะสมเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิต ได้แก่ หลักคิดเรื่อง ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และกตัญญู กตเวทีกว่าคือ เราควรฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีความขยันขันแข็งอยู่เสมอ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เอาชนะปัญหาและทำกิจการงานจนเสร็จไม่ละทิ้งกลางคัน ฝึกจิตใจให้พอเพียงและพอใจในสิ่งที่มี ประหยัดให้ตนเองและส่วนรวม ทำบุญทำทานในทุกโอกาส มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ซื่อสัตย์ต่อสถาบัน และที่สำคัญคือซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน มีความกตัญญู กตเวทีก คือรู้คุณของมารดาบิดา ครูอาจารย์ รู้คุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้คุณของสถาบัน และตอบแทนคุณด้วยการทำความดีประการต่างๆ ที่สามารถจะกระทำได้ หากแต่ละคนทำได้เช่นนี้ แผ่นดินไทย ก็จะเป็นแผ่นดินที่น่าอยู่ และลูกหลานของเราก็จะพุดเหมือนเช่นที่เราพุดในวันนี้ว่า “บุญแล้วที่เกิดมาเป็นคนไทย”.

ผมขอแสดงความยินดีต่อหัวหน้านักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันนี้ ภารกิจของหัวหน้าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในฐานะผู้นำที่จะต้องเสียสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อดูแลทุกข์สุขของนักเรียนร่วมคณะ ทั้งยังต้องวางตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ไม่ประพฤติตนนอกกลุ่มนอกทาง ขอให้หัวหน้านักเรียนทุกคนรักษาคำปฏิญาณตนที่ได้ให้ไว้ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บนหอประชุมแห่งนี้ไว้ให้มั่น

สุดท้ายนี้ ขออำนาจแห่งพระบารมีของบูรพกษัตริยาธิราช อันมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเดชพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อำนาจแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ และอาณิสย์แห่งความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ ความประหยัด จงส่งผลให้หัวหน้าและนักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียน มีความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่ปรารถนาตลอดไป.

